

NGŨ NĂNG TÂM LINH

SAGIANG

I.- NGUYÊN TỬ CÓ NGŨ NĂNG

Các nguyên tử trong thiên nhiên đều có 3 vi tử chánh: Âm tử, Dương tử và Trung hoà tử, kế tiếp là 5 vi tử phụ đồng nhau: quang vi tử, nhiệt vi tử, từ vi tử, điện vi tử, điện từ vi tử, cuối cùng các vi tử phụ chuyên biệt nhau, chính chúng nó là thành chất của nguyên tử để phân biệt nguyên tử này với nguyên tử kia, ở địa cầu quý vị Bác học truy tầm ra được 124 vi tử phụ chuyên biệt trong các nguyên tử mà thành lập Bảng tổng kết 124 nguyên tử với ký hiệu, trọng lượng nguyên tử và hoá trị số tác hợp. Như nguyên tử đồng, ký hiệu CU khác nguyên tử sắt Ký hiệu FE do các vi tử phụ Sắt và đồng chuyên biệt, cũng như nguyên tử dưỡng khí, ký hiệu O, khác nguyên tử khinh khí, ký hiệu H do vi tử phụ chuyên biệt của chúng với hoá trị và trọng lượng nguyên tử khác nhau, cho nên khi chúng phối hợp nhau cho ra hơi nước OH₂ không còn tính chất nguyên thủy nữa. Như vậy mỗi nguyên tử có 3 thành phần:

1.- Phần thứ nhất gồm 3 vi tử chánh: Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử.

2.- Phần thứ nhì gồm 5 vi tử phụ đồng chất mạnh yếu tùy năng lực của nguyên tử: quang vi tử phụ, nhiệt vi tử phụ, từ vi tử phụ, điện vi tử phụ, điện từ vi tử phụ.

3.- Phần thứ ba gồm các vi tử phụ chuyên biệt: như nguyên tử lưu huỳnh có vi tử phụ diêm, nguyên tử nhôm có vi tử phụ aluminium...

Cho nên các vi tử phụ lệ thuộc 3 vi tử chánh, năng bề nào che theo bề đó kéo cả đám vi tử phụ theo đành chịu vậy thôi vì chúng không có chủ quyền quyết định như 3 vi tử chánh. Chúng ta thử nghĩ nguyên tử bé tí teo phải qua hiển vi kính điện tử 500 triệu độ lớn mới thấy được nó, thế mà nó còn có cả một đàn nheo nhóc nữa, thời các vi tử phụ lại càng bé tí tèo hơn nữa. Tuy nhỏ bé yếu ớt thế mà khi chúng hợp lực lại không biết bao nhiêu mà năng lực kinh khủng tạo ra vũ trụ, thái dương hệ, sanh hành tinh, với thực vật, động vật và con người mà nòng cốt là 3 vi tử chánh, còn các vi tử phụ do chúng chuyên tác thành ra vật thể do điều khiển của chúng tiểu thủ lĩnh hay đại thủ lĩnh (vi linh tử hay linh hồn), chúng được hiện hữu khi được tạo hình phản chiếu ánh sáng như cây cỏ, động vật và nhơn sinh, hay vô hình khi được tạo hình bất phản chiếu ánh sáng, như không khí, các thể hơi, bụi bặm, không trần. Còn riêng ngũ năng vi tử có lúc tượng hình khủng khiếp, hiền hoà hay vô hình đều do tiểu thủ lĩnh hay đại thủ lĩnh, tức là tâm linh. Như thế chính tâm linh tạo nên vạn vật và điều khiển vạn vật mà từ ngàn xưa tới nay con người chỉ nghĩ rằng do một đấng tạo hoá, hay người Tàu cho do Ngọc Hoàng Thượng đế, người Âu Mỹ cho rằng chỉ có Thượng đế (GOD) còn người Hồi giáo cho rằng đức Giê hô va sáng tạo. Chớ thật ra quý vị này cũng chỉ là nhơn sinh cõi trần tu hành đắc đạo quả của cả bga2b cả triệu năm trước, giác ngộ thiên nhiên, thoát khỏi vòng tục lụy được thăng hoa lên cung vô sắc giới, tức cảnh trời Phạm thiên, có nhiều vị rất ráo tinh tán thăng hoa về Thượng giới tiến tu thành Bồ Tát, Phật, nên quý Ngài rất nhân đạo, từ bi bác ái, thương chúng sanh lặn hụp trong luân hồi quả báo, nên hợp thành ngôi Thượng Đỉnh ở cõi vô sắc giới tìm phương cứu độ giải thoát, khuyến cáo con người tu tỉnh đến giác ngộ, phải tự tu tập mà thành đạt, chớ không ai giúp mình được, tự mình giúp mình mà thôi. Thế mà có mấy người liễu đạo, vì đạo chỉ là con đường, phương thức hướng dẫn con người đi đến thành quả giải thoát mà quý Ngài đã đi, đã phải trải qua bao chông gai, bao hiểm nghèo, bao vất vả khổ mới đắc đạo quả, trở thành thụ đắc nhơn huyền năng tối cao siêu. Chúng ta cứ kêu Trời trách Phật mãi mà không tự nghĩ Trời Phật ngày xưa cũng là con người như chúng ta vậy thôi, không có phân xử gì hết vì đã có định luật thiên nhiên bất di dịch từ hồi nào, vô thủy vô chung, con người phải theo định luật thiên nhiên hành trì mới an bài thể sự.

Theo Tâm linh đạo tôn kính quý Ngài Thượng Đỉnh tức là quý vị Trời, Phật, Bồ Tát, Thần, Thánh, Tiên đã thoát khỏi cõi trần an ngự cõi Thượng đĩnh đang lo công cuộc tế thế an bang cứu rỗi như loại trong thời mạt pháp, đầy dẫy tội ác, đàn áp, hãm hiếp, giết chết, khủng bố, chiến tranh tàn khốc, ô nhiễm bầu khí quyển, vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người, Trời sầu, Đất thảm, do chính con người đã thấu đạt ngũ năng của vạn vật mà tự chế biến ra cơ giới, vũ khí tự tàn sát lẫn nhau, chớ Trời Phật có bao giờ giết bỏ ai. Hơn nữa ngũ năng trong Trời Đất thành hình là do con người thúc đẩy chúng mà thôi. Chớ Trời Phật từ bi hỉ xả, bác ái vô lượng con kiến còn cứu vớt đâu có sát sanh hại vật. Khi chúng ta thấy sóng thần, địa chấn, bão tố, lũ lụt, hoả diệm sơn sinh hoạt, quan sát kỹ mới thấy chính con người tạo ra ô nhiễm bầu khí quyển mới nảy sanh ra bất bình thường luân chuyển không khí mà sanh ra, rồi quy tội cho Trời hành, hay Tạo hoá hành phạt, thật là oan uổng cho các đấng đại từ đại bi. Chúng ta nghiệm xét thân thể chúng ta đã có đủ ngũ năng, nếu chúng ta lạm dụng, làm suy yếu chúng, tức nhiên mới nảy sanh bệnh hoạn đủ thứ, chớ còn quý Ngài giác ngộ giữ điều hoà ngũ năng có bao giờ bệnh hoạn đâu mà tuổi thọ càng cao. Như khi ta uống rượu say, chúng ta đã làm sai lạc ngũ năng trong cơ thể, nên chúng ta mất quân bình cơ thể, không còn tự chủ nữa.

II.- NGŨ NĂNG SINH ĐỘNG TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI

Chúng ta không chịu quán xét cơ thể chúng ta kỹ lưỡng mà lạm dụng quá mức, như lạm dụng thức phẩm quá độ nảy sanh ra bệnh béo phì, lạm dụng lao động quá mức, nảy sanh ra bệnh đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, lạm dụng hoá chất quá nhiều trong ẩm phẩm và thực phẩm, nảy sanh ra bệnh ung thư, tiểu đường, tai biến mạch máu, lạm dụng tình dục quá nặng đưa đến liệt dương, suy thận... Chính những lạm dụng ngũ năng quá mức mới nảy sanh ra bệnh hoạn dễ bị tự vong, làm mất cả ngũ năng đã được tôi luyện thời gian dài mới tạo hình vẹn toàn cho chúng ta hưởng thụ. Chúng được Tâm linh đẩy ra tạo hình từ lúc đậu thai, phôi thai và bào thai cho đến khi sanh đẻ ra mới thành hình nhưng chưa tinh xảo để sử dụng, phải trải qua thời gian bổ xung cho tới tuổi trưởng thành 25 tuổi mới hoàn bị. Có nhiều tật bệnh bẩm sinh là do lúc tạo hình trong bụng mẹ bị trục trặc như khiếm thị, kém tai, câm hay bị thân thể bất vẹn toàn. Còn các quái thai là do các vi tử phụ quá trục trặc... Ngũ năng từ các nguyên tử được hình thành cơ vật thể như trước tiên Ngũ Lĩnh bao bọc Tâm linh, kể đó ngũ quan, ngũ chỉ, ngũ bộ, ngũ tạng, ngũ hạch, ngũ mạch. Việc làm này hiện nay xuyên qua quang tuyến X và hiển vi kính điện tử đã chứng minh rõ rệt quyền lực của ngũ năng trong cơ thể con người, chúng ta nhận thức được nhưng không để ý tới chúng âm thầm làm việc 24/24, chỉ đến lúc ngủ chúng còn tạo ra mộng điệp, còn quý vị thượng thừa còn đưa tâm linh (Thần thức) du ngoạn khắp nơi, tức là sử dụng năng lực của ngũ năng thần lực du hành trong không gian bằng tốc lực ánh sáng, thế là từ Việt Nam sang Hoa thịnh Đốn chỉ có mấy phút tham quan và trở về trong khoảnh khắc thuật lại sự việc sinh động hoàn toàn đúng với điện thoại quy ảnh viễn liên. (webcam phone)... Tổng thể như thế nhưng riêng từng phần trong ngũ năng rất biệt lập, nhưng lại chịu dưới hệ thống của tâm linh tức là 3 vi tử chánh do chúng là vi tử phụ, thành ra đôi khi phải liên hệ nhau như tai mắt mũi họng giao thông nhau vậy, tuy quang năng thuộc mắt, nhiệt năng do mũi, từ năng do lưỡi và miệng, điện năng do tai và điện từ năng do da, hoàn toàn biệt lập chức năng, thành ra ngũ năng tuy chuyên biệt về năng lực như vì Tâm linh điều động bắt buộc chúng phải tuân theo. Có nhiều tu sĩ lợi dụng nguyên tắc này biểu diễn hút thuốc bằng lỗ mũi phả khói ra miệng, hay uống nước bằng lỗ mũi cho chảy ra lỗ tai, hoặc cho chảy ra khoé mắt, được tán thưởng nhiệt liệt và hưởng lợi nhuận.

Trong các tụ điểm luân xa chúng ta nhận thức đều có ngũ năng, nếu suy yếu một năng là kéo đến các năng liên hệ, theo hệ thống thất trụ điểm luân xa:

1.- Ngũ mạch luân xa trụ điểm đặt tại huyệt tiểu không ở đốt xương cụt cuối cùng, điều hành năm mạch máu quan trọng : Nhâm mạch đi từ trên xuống dưới ở trước bụng thuộc điện từ năng, Đốc mạch đi từ dưới lên trên thuộc từ năng theo tuỷ xương sống, động mạch thuộc nhiệt năng đẩy mạnh máu đi khắp châu thân, tĩnh mạch thuộc quang năng mang máu trở về tim và Tuỷ mạch thuộc điện năng di chuyển trong tuỷ xương sống vận chuyển

nội lực điện thúc đẩy các cơ quan vận chuyển, các tụ điểm kia cũng có đầy đủ ngũ năng, chúng ta tuần tự khám xét chức năng của chúng kế tiếp theo sau đây:

2.- Ngũ hạch luân xa trụ điểm ở huyết mệnh môn giữa 2 quả thận nơi tuỷ xương sống sinh động với 5 hạch: Hạch tinh tương chứa vừa tinh tương và tinh trùng Nam và Nữ thêm tử cung và buồng trứng, cùng điều động bàng quang qua tiền liệt tuyến có trách nhiệm tung tinh dịch vào tử cung hoà hợp với noãn sào, tiết độ nước tiểu trong bộ bài tiết, quản nhiệm 2 quả thận và dịch hoàn Nam và Nữ giới cùng toàn bộ sinh dục. Hạch tinh tương tự tạo nhiệt năng. Hạch đàm, nước miếng và nước dãi tạo quang năng. Hạch thu ba tạo ra ghen và nước mắt tự tạo điện năng. Hạch Tuy tạng, điện quang tạo ra vị toan, giúp bộ tiêu hoá. Hạch túi mật tạo ra điện từ năng giúp tiêu hoá các chất thịt cá thực phẩm cung cấp cường toan.

3.- Ngũ tạng luân xa trụ điểm tại huyết kiên tinh trên tuỷ xương sống ngang với trái tim hoạt động điều hành 5 tạng phủ gồm có : Tâm tạng, nhiệt năng điều hoà máu huyết lưu thông, Phế tạng, kim năng sinh động thu nhập dưỡng khí và thải hồi trực khí lọc từ máu dơ. Tỳ tạng, từ năng chuyên trách nhồi bóp thực phẩm tạo ra dưỡng trấp. Can tạng, điện từ năng, tạo ra cường toan đưa xuống túi mật. Thận tạng, điện năng gạn lọc nước tiểu và chuyên trách tạo tinh tương ở thượng thận, cả hai đưa xuống bàng quang và hạch tinh tương.

4.- Ngũ bộ luân xa trụ điểm tại huyết bạch cốt nơi cổ cút gồm có Bộ tuần hoàn, nhiệt quang, điều động lưu thông của máu và bảo trì tim. Bộ tiêu hoá, điện từ năng điều động các cơ quan trực thuộc, làm nguồn tiếp liệu dưỡng trấp cho các hấp khẩu ở tiểu trường rút ra hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và huyết tương bảo quản cơ thể, và tăng trưởng lúc ấu thời. Bộ Hô hấp, quang năng, trách nhiệm lọc chất dơ trong máu đưa ra ngoài và bổ túc dưỡng tố cho máu. Bộ thần kinh, điện năng, trách nhiệm dẫn truyền nội cảm quan và ngoại cảm quan cùng chỉ thị thi hành từ Trung ương (Tâm linh tử). Bộ bài tiết, từ năng, trách nhiệm trước tiên duy trì nòi giống bằng hệ nhiễm thể gồm 24 bộ nhiễm thể mà Nam bộ có 23 bộ X và Y cùng nhiễm thể X ở Nữ bộ có 23 nhiễm thể Y cùng nhiễm thể Y để khi phối hợp tạo phôi thai thụ tinh mang 24 nhiễm thể Y và 23 nhiễm thể X nhập nội noãn sào mang 23 nhiễm thể X và 24 nhiễm thể Y tạo ra Nữ phôi thai với 24 cặp nhiễm thể, còn hùng tinh nhập nội noãn sào tạo ra 24 nhiễm thể X tạo ra Nam phôi thai. Bộ bài tiết còn cấu tạo những lỗ chơn long lọc ra mồ hôi là trực chất trong máu cùng 2 quả thận lọc ra tiết niệu đưa xuống bàng quang theo tiểu niệu thoát ra ngoài, còn thêm trách nhiệm tổng khứ bã chất từ ruột già ra ngoài qua ngã hậu môn.

5.- Ngũ chỉ luân xa trụ điểm đóng tại tiểu não điều động 5 ngón chân và 5 ngón tay gồm có: Ngón cái, điện từ quang, mạnh mẽ nhứt và là đầu tàu những hệ thống cơ quan và thần kinh trọng yếu. Ngón trỏ, quang năng là nơi phát ra ngoài nội lực điện quang do quý vị đạo sư ứng đối. Ngón giữa, từ năng, trách nhiệm điều hoà quang năng và điện năng giữ quân bình ngũ chỉ. Ngón áp út , điện năng linh động mạnh, đôi khi lấn áp hoả năng của ngũ chỉ. Cuối cùng nhiệt năng trụ tại ngón út quá bạo trong tình dục nên thể hiện dưới chân những đường chỉ tay, đóa hoa, đa tình, đa dâm mà các thầy coi chỉ tay đoán đúng phong phóc, nếu có biệt tài thật sự.

6.- Ngũ quan luân xa trụ điểm đóng tại huyết tùng quả tuyến đều động ngũ quan trọng yếu nhứt của cơ thể: Thính quan, điện năng chuyên trách thu nhận âm thanh và vành tai được chuyển điện đến mọi cơ quan trong thân thể. Thị quan, quang năng thu nhận ánh sáng và hình ảnh vạn vật từ hữu hình đến vô hình. Khứu quan, nhiệt năng, chuyển nhiệt lượng vào và tổng ra cùng thu nhận mùi hương. Vị quan, từ năng đảm trách nhận thức chất lượng vị giác, mặn ngọt béo bùi. Xúc quan, điện từ năng bảo quản toàn thể các bộ phận bao bọc kín đáo, lại còn bao bọc từng phần của các cơ quan và bảo vệ hữu hiệu.

7.- Ngũ lĩnh luân xa đóng ở Nê hoàn cung vệ sĩ tâm linh có trách nhiệm thu nhận tất cả mọi báo cáo nội ngoại trình vào Ý thức để chuyển qua Vô thức suy nghiệm giải đáp ra chỉ thị cho Ý thức truyền mệnh lệnh cho Ngũ lĩnh chuyển hoá tốc đến các cơ quan thi hành, xong rồi báo cáo thành quả về cho Ngũ lĩnh thông đạt Tâm linh để Vô thức chuyển qua Tiềm thức lưu trữ ký ức. Chúng gồm có quang năng lĩnh tướng, nhiệt năng lĩnh tướng, từ năng

lĩnh tướng, điện năng lĩnh tướng và điện từ năng lĩnh tướng. Mỗi lĩnh tướng trách nhiệm phần hành theo chức năng. Tuy oai quyền hống hách với các cơ quan toàn châu thể theo ngũ năng điều hành, nhưng hết sức chu đáo. Nhưng khi bị trục trặc cơ quan không làm tròn chức năng thuộc phạm vi Lĩnh tướng nào, thời lãnh đủ nghiêm trị, đôi khi khiến cho Tâm linh mất bình thường để cho cơ quan làm càn đại trong cơn nổi giận, hay buồn phiền, tâm linh bất an, có khi đeo đẳng khủng điên, mất trí, nặng nhứt là điên loạn. Có nhiều bệnh nhân bị khiếm thị, câm, điếc... chính là Ngũ lĩnh tướng bị hành phạt nặng nề không còn đủ năng lực điều hành, hành hạ thân xác thống khổ.

III.- LIÊN HỆ NGŨ NĂNG TRONG HOÀN VŨ ĐỐI VỚI VẠN VẬT

Chúng ta sống trên địa cầu do hấp lực của nó mà không tự biết, hấp lực ấy là từ năng của nó cũng như ngoài vòng Orion, từ năng của Thái dương hệ đưa địa cầu đi theo đường quỹ đạo, đồng thời quang năng cũng chiếu rọi đến cho có ban ngày phân nửa, còn nửa bên kia ban đêm, nhiệt năng cũng cung ứng tạo ra nhiệt độ từ đó nảy sanh ra nước bốc hơi tạo ra mây ở Đại dương, và đồng thời tạo ra áp lực nặng, trong lúc đại lục bị nắng do nhiệt quang cao tạo ra áp lực nhẹ, nảy sanh ra luân chuyển bầu khí quyển tạo ra gió và gió mang theo mây tới vùng áp lực nhẹ dồn đọng quá dày tạo ra hơi lạnh kết tụ thành nước rơi xuống làm mưa. Nhưng trước và trong lúc mưa, các thành phần mây chạm trán nhau, phát ra tiếng nổ (Sấm nổ) tạo ra điện năng, nhưng chạm phải từ năng tạo ra sét đánh, điện từ năng, với chứng tích lưỡi cày sét (Thiên lôi trật búa) đánh sập nhà cửa, hay tét cây cối, hoặc đánh chết người (Rút kinh nghiệm phải làm cột thu lôi ở nhà cao tầng). Đây là thông thường chúng ta đã lãnh hội dễ dàng, còn những bí ẩn của ngũ năng hoàn vũ ít khi chú ý tới : Trước tiên điện từ trường của địa cầu xuyên qua từ Cực Bắc xuống Cực Nam một cái trục vô hình tướng, giữ cho tư thế địa cầu lăn xoay không sai chuyển với vô thời gian tính và vô không gian tính trên quỹ đạo. Ngày xưa Các nhà tiền sư Đại lục Atlantic chế tác điện từ trường cực đại qua một trình thể điện từ chuyển vận bởi một quả cầu pha lê với cường độ cao, có thể đưa các phi thuyền vượt bầu khí quyển bay khắp mọi nơi trên địa cầu. Những nhà lãnh đạo đi khắp nơi chinh phục những đại lục ở gần: Bắc cư Lư châu và Nam thiện Bộ châu cùng Tây ngưu hạ châu, bành trướng thế lực bá chủ. Nhưng mộng quá lớn họ xâm phạm Đông thắng Thần châu nào ngờ điện từ trường quả cầu pha lê xuyên qua ruột địa cầu chạm phải điện từ trường địa cầu tạo ra chấn động vỡ tan các phi thuyền, đồng thời chuyển đến địa chấn toàn thể đại lục Atlantic, tan vỡ chìm xuống đáy Đại tây dương, toàn thể nhân dân sống sót ôm lấy tài liệu trôi dạt qua Nam thiện Bộ châu, xuyên qua sa mạc tiến tới vùng sông Nil tập trung tụ nạn, tạo lập ra nhiều quốc gia dài theo sông Nil sống chung đặng với thổ dân mà ngày xưa là nô lệ của họ, nên dễ dàng bị đồng hoá. Họ cố gắng xây dựng Kim tự tháp chôn giấu tài liệu cùng đồ tuế nhiễu, đồng thời cũng là lăng tẩm của các bậc đế vương. Họ đã ướp xác trên 4 ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn, ngày nay nhiều nước học hỏi cách thức ướp xác chết, nhưng không lãnh hội được trọn vẹn kỹ thuật quá cao và bí mật, nên xác ướp Hồ chí Minh ở Ba đình bị sinh thúi, nhiều lần tái ướp, nhưng bây giờ phải làm xác giả hoá chất thay thế, còn xác thối thủ tiêu đâu mất.

Sacramento ngày 6 tháng 6 năm 2013

SAGIANG